



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● FAX: 0227.3735.544

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 17/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Ban Kinh tế - Ngân sách

HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra Tờ trình số 29/TT-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) theo công nghệ TTD-01 của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt tại thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ). Sau khi nghe các đại biểu dự họp

trao đổi, thảo luận, đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất phê duyệt mức hỗ trợ Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo đúng mức hỗ trợ UBND tỉnh đề nghị; hỗ trợ xây dựng, mua sắm thiết bị 5 tỷ đồng (500 triệu đồng/xã cho 10

xã), hỗ trợ xử lý rác thải năm 2016 là 652.018.750 đồng (15.000 đồng/người/năm theo số nhân khẩu của các xã, thị trấn đã ký hợp đồng với Công ty); việc mở rộng phạm vi, đối tượng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ không chôn lấp của nhà máy sẽ áp dụng theo cơ chế chung cho các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Đổng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ chung về xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ không chôn lấp, áp dụng cho tất cả các nhà máy, doanh nghiệp để trình kỳ họp HĐND tỉnh tới.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo dự thảo quy trình, thủ tục thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỆN

Phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm từ ngày 30/4 - 3/5

Đó là đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại hội nghị triển khai kế hoạch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ xuân năm 2017 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chiều ngày 17/4. Đổng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đến thời điểm này, trà lúa sớm đang ở giai đoạn ôm đòng chuẩn bị trở bông, lúa đại trà đang ở giai đoạn phân hóa đến làm đòng. Dự

kiến, lúa xuân năm nay trở bông sớm hơn so với vụ xuân năm 2016 khoảng 10 ngày. Từ nay đến cuối vụ, thời tiết và sâu bệnh còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại cần chú ý sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy các loại, bệnh đạo ôn.

Thống nhất với đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm từ ngày

(Xem tiếp trang 4)

LƯU NGÂN



Nông dân huyện Đông Hưng phun trừ sâu bệnh cho lúa xuân.

▶ TIỀN HẢI

Đầu tư xây dựng 18 tuyến đường

Giai đoạn 2017 - 2020, huyện Tiền Hải tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng 18 tuyến đường với tổng kinh phí dự kiến trên 250 tỷ đồng. Trong đó có những tuyến đường giao thông quan trọng như: đường 221B đoạn từ xã Tây Phong đến cầu Đông Quách, đường liên xã Nam Hà - Nam Hồng, đường 8A đoạn từ giáp xã Đông Cơ đến đường 221C xã Đông Trung, đường 7 từ xã Bắc Hải đến Nam Chính... xây dựng mới 2 cầu là cầu An Ninh trên trục đường 8B, cầu chợ Vồng xã Nam Hồng.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch huy động các nguồn vốn xây dựng các tuyến đường trên, huyện đã đề ra những giải pháp quan trọng, trong đó ưu tiên lồng ghép các công trình dự án vào các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn bố trí của các tổ chức trong và ngoài nước; xúc tiến và hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông nhằm giới thiệu các cơ chế chính sách đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, hình thức và hiệu quả đầu tư.

NGUYỄN HƯƠNG

(Đài TTTT Tiền Hải)

▶ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU TÂN PHONG - SHIN WOO

Phấn đấu tạo việc làm mới cho 100 lao động

Năm 2016, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Tân Phong - Shin Woo (xã Thủy Hồng, huyện Thái Thụy) đạt doanh thu 40 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 300 lao động. Năm 2017, Công ty phấn đấu tuyển thêm 100 lao động, doanh thu 45 tỷ đồng.

Mặt hàng sản xuất chủ yếu là áo da thể thao, xuất đi các nước Pháp, Mỹ, Đức, Hàn Quốc. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường khó tính, Công ty chú trọng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty đã trang bị 3 máy may công nghệ lập trình, trị giá 300 triệu đồng, tăng công suất gấp 15 lần so với máy may công nghiệp thông thường. 3 tháng đầu năm 2017, Công ty sản xuất hơn 30.000 sản phẩm, hoàn thành 2 hợp đồng ký kết với đối tác. Hiện nay, toàn bộ nguyên liệu đã đáp ứng yêu cầu sản xuất của cả năm. Quá trình hoạt động, Công ty luôn quan tâm tạo điều kiện cho người lao động, hỗ trợ một bữa cơm trưa trong ngày, đóng bảo hiểm, trả lương đúng ngày. Hàng quý, hàng năm khen thưởng, đồng viên kịp thời những lao động xuất sắc. Đối với những lao động chưa có tay nghề, Công ty chủ động hỗ trợ đào tạo và tiếp nhận vào làm việc. Đây cũng là yếu tố cơ bản giúp Công ty mở rộng phạm vi hoạt động, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần cùng xã Thủy Hồng nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập của xã nông thôn mới.

LÊ LAN

(Đài TTTT Thái Thụy)

▶ Chị Công thu nhập 80 triệu đồng/vụ lúa

Thu nhập gần 80 triệu đồng/vụ là ước mơ của nhiều người nông dân gieo cấy lúa hiện nay, thế nhưng chị Phạm Thị Công ở thôn Phú Điền, xã Đông Động (Đông Hưng) đã làm được điều đó từ việc tích tụ ruộng đất để sản xuất lúa hàng hóa với quy mô lớn.

6ha đất giáp ranh với cụm công nghiệp trên địa bàn thôn Phú Điền và Nam Điền của xã Đông Động trước đây bỏ hoang, thế nhưng bây giờ đã được hồi sinh nhờ người phụ nữ này. Từ diện tích thuê, mượn, chị Phạm Thị Công đầu tư cấy 2 vụ lúa mỗi năm và chỉ cấy giống lúa BC15, theo hợp đồng của doanh nghiệp. Chị đã mạnh dạn cải tạo, đầu tư để gieo cấy lúa hàng hóa, giúp cho gia đình có thu nhập 80 triệu đồng/vụ.

Ông Phạm Minh Hiến, Giám đốc HTX DVNN Đông Động cho biết: Đây là mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất lúa cho gia đình, mà còn tạo việc làm cho chị em hết tuổi tuyến dụng vào các công ty. HTX chúng tôi tuyến truyền các chị em trong thôn xóm nên chuyển đổi tích tụ ruộng đất để có diện tích lớn thì mới sản xuất tập trung, nâng cao thu nhập.

Với cách làm của chị Phạm Thị Công đã minh chứng cho việc tích tụ ruộng đất đang là hướng đi tất yếu nếu người nông dân muốn làm giàu từ cây lúa.

THU THỦY

(Đài TTTT Đông Hưng)

• Tổng kết thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phối hợp

Sáng ngày 17/4, tại Thái Bình, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết và báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phối hợp 6 trong 1.

Thử nghiệm lâm sàng tính sinh miễn dịch và an toàn của vắc-xin phối hợp phòng 6 bệnh nguy hiểm cho trẻ em gồm bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B bại liệt và viêm màng não mủ, thực hiện tại 10 xã của huyện Đông Hưng. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2015 - 1/2017. Có 354 trẻ được tuyển chọn tham gia. Các đối tượng được tiêm vắc-xin phối hợp lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi và được tiêm nhắc lại lúc 16 đến 17 tháng tuổi.

Kết quả cho thấy thử nghiệm thành công và tuyệt đối an toàn, không có trường hợp phản ứng phụ ngoài dự kiến, phản ứng phụ trong dự kiến giảm nhiều so với tiêm vắc-xin thông thường.

Theo đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kết quả thử nghiệm thành công có ý nghĩa lớn, Viện sẽ báo cáo Bộ Y tế, đưa vắc-xin vào sử dụng rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

HÀ DUNG

• Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật huyện Kiến Xương

Sáng ngày 17/4, Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật huyện Kiến Xương tổ chức Đại hội đại biểu khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật huyện Kiến Xương được thành lập từ năm 2015 với 30 thành viên. Qua hơn 2 năm xây dựng và phát triển, số lượng thành viên đã tăng lên 60 người. Ngoài việc tạo môi trường sinh hoạt giúp người khuyết tật trong huyện giao lưu trao đổi thông tin, tìm hiểu chính sách pháp luật, nâng cao năng lực qua các lớp tập huấn, câu lạc bộ còn phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ sinh kế, trợ giúp không hoàn lại 2 thành viên mua máy móc sản xuất; 10 thành viên vay không tính lãi với số tiền 50 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, câu lạc bộ tiếp tục kiện toàn tổ chức, đồng thời phối hợp với các đơn vị mở lớp tập huấn, hội thảo, chương trình giao lưu, tư vấn sức khỏe cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, câu lạc bộ sẽ tìm kiếm các dự án trợ giúp người khuyết tật về sinh kế, việc làm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I với 11 thành viên.

NHƯ HOÀNG

TUỔI TRẺ VŨ THƯ

Xung kích phát triển kinh tế

(Xem trang 3)



Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ của anh Nguyễn Văn Tiệp, xã Nguyễn Xá.

Siết chặt quản lý rượu thủ công

(Xem trang 2)

Lực lượng chức năng do độ rượu tại các nơi đến kiểm tra.

